

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số *1190* /SGTVT- VP
V/v báo cáo thực trạng ban
hành văn bản kiểm soát quyền
lực và thi hành pháp luật về
kiểm soát quyền lực

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Sở Nội vụ Hà Tĩnh

Thực hiện Công văn số 2565/UBND-NC ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “báo cáo phục vụ xây dựng chuyên đề trình Thủ tướng Chính phủ” về thực trạng ban hành văn bản dưới luật về kiểm soát quyền lực và thực trạng thi thành pháp luật về kiểm sát quyền lực trong phòng chống tham nhũng (PCTN), Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh xin được báo cáo như sau:

1. Về thực trạng ban hành văn bản dưới luật về kiểm soát quyền lực:

Trong thời gian qua Sở Giao thông Vận tải không tham mưu ban hành văn bản quy pháp pháp luật nào về kiểm soát quyền lực trong PCTN mà chỉ tham gia ý kiến vào xây dựng văn bản của cấp có thẩm quyền.

Về văn bản nội bộ có nội dung về kiểm soát quyền lực, Sở Giao thông vận tải ban hành các văn bản như: Quy chế Chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giao thông vận tải; Quy định về phân cấp công tác tổ chức và quản lý công chức, viên chức (có bản thống kê kèm theo).

2. Về thực trạng thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong công tác phòng, chống tham nhũng:

Sở Giao thông vận tải đã mời báo cáo viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai phổ biến Luật PCTN cho toàn thể Cán bộ CCVC của Sở; hàng năm kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN, chỉ đạo ban hành Kế hoạch PCTN, tổ chức thực hiện kế hoạch và sơ, tổng kết việc thực thi Pháp luật về PCTN. Trong đó đã chú trọng triển khai các giải pháp phòng chống tham nhũng.

Nội dung kiểm soát quyền lực được thực hiện thông qua việc xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản thuộc Hệ thống Quy chế dân chủ cơ sở; kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở để báo cáo tại Hội nghị cán bộ công chức viên chức hàng năm. Công tác thanh tra, kiểm tra đã được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, nhất là kiểm tra và giám sát trách nhiệm của người đứng trong công tác PCTN.

Kết quả, việc tuân thủ pháp luật về PCTN tại Sở Giao thông Vận tải trong thời gian qua cơ bản đảm bảo tốt, kết luận thanh kiểm tra hàng năm của Thanh tra tỉnh, Ban nội chính Tỉnh ủy và thanh kiểm tra nội bộ chưa phát hiện có vi phạm trong cơ chế kiểm soát quyền lực, nội bộ cơ quan đoàn kết, Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN đề nghị quy định cụ thể cơ quan giám sát và thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan giám sát thực hiện pháp luật PCTN, cơ quan giám sát quyền lực từ trung ương đến địa phương và tại các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến giám sát quyền lực trong thực thi pháp luật về PCTN tại Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải báo cáo để Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Thanh tra Sở;
- Lưu Văn phòng;
- Lưu Văn thư.

GIÁM ĐỐC



Lương Phan Kỳ

**Thống kê các văn bản còn hiệu lực quy định về việc kiểm soát quyền lực
Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng**

*(Phụ lục kèm theo Công văn số: 1190 /SGTVT-VP ngày 07/5/2019
của Sở GTVT Hà Tĩnh)*

STT	Số, ký hiệu, ngày ban hành văn bản	Tên gọi văn bản	Nội dung quy định liên quan đến kiểm soát quyền lực trong PCTN	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	3096/QĐ-SGTVT-VP ngày 16/9/2015	Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải	Quy định thẩm quyền, trách nhiệm lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị	
02	4381/QĐ-SGTVT-VP ngày 27/12/2013	Quy định phân cấp công tác Tổ chức và quản lý CCVC	Quy định trách nhiệm, thẩm quyền, quy trình trong công tác tổ chức và quản lý CBCCVC	
03	254/QĐ-SGTVT-VP ngày 25/01/2019	Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công	Quy định định mức, tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản.	